



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยกำหนดรับสมัครสอบทางระบบอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ <https://onlb.thaijobjob.com> ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้ประมวลผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้สอบผ่านๆ ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในครั้งนี้ แต่ยังไม่ได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. พิเศษ) ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ โดยสำนักงาน ก.พ. กำหนดวันรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ <http://job2.ocsc.go.th> หัวข้อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจำปี ๒๕๖๖” หัวข้อย่อย “สมัครสอบภาค ก. พิเศษ”

๒. สำหรับผู้ที่สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และมีหนังสือรับรองผลสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ให้ส่งเอกสารที่ใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ดังนี้

๑.๑ ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ที่ได้อัปโหลด (Upload) รูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

๑.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ

๑.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

๑.๔ สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ฉบับภาษาไทย (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามกับตำแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร (วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖) จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ

- ผู้ที่สมัครสอบตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในกรณีจบการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง ๒ ปี ให้แนบสำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือสำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสำเนาอนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี หรือ ๓ ปี จำนวน ๒ ฉบับ และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) จำนวน ๒ ฉบับ

- ผู้ที่สมัครสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ในกรณีจบการศึกษาระดับ อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันมาสมัครสอบ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าเป็นระดับอนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี จำนวน ๒ ฉบับ

๑.๕ สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือคุณวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ. จำนวน ๑ ฉบับ และสำหรับผู้สมัครสอบที่ใช้ผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับที่สูงกว่าคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบจะต้องแนบสำเนาหลักฐานการศึกษาคุณวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงกว่า จำนวน ๑ ฉบับ

๑.๖ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

๑.๗ เอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย) จำนวน ๑ ฉบับ

สำหรับสำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ตำแหน่งที่สมัครสอบ และเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนขวาของสำเนาหลักฐานและเอกสาร ทุกหน้าให้เรียบร้อย

ยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น ๑๙ อาคารอารีย์ ฮิลล์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ หรือส่งไปรษณีย์มายังกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เลขที่ ๔๒๘ อาคารอารีย์ ฮิลล์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๕ ๕๔๐๓ ส่งเอกสารตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ <https://www.onlb.go.th> และเว็บไซต์ <https://onlb.thaijobjob.com> ให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบหรือคุณสมบัติการสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านๆ ตามประกาศฉบับนี้ ก็ไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ และไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางรวิวรรณ ภูริเดช)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ